

JWDฟอร์มแจ้งไตรมาส3 พลิกมีกำไรสุทธิ56ล้าน ล้นไตรมาส4โตไม่หยุด

“JWD” ฟอร์มแจ้ง! ไตรมาส 3/60 พลิกมีกำไรสุทธิ 56 ล้านบาท หนุน 9 เดือนพลิกมีกำไรสุทธิ 146 ล้านบาท ส่งชิงบไตรมาส 4/60 โตต่อเนื่อง จ่อบุกครายได้ธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

นายเอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JWD เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/60 บริษัทพลิกมีกำไรสุทธิจำนวน 56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 153.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิจำนวน 105 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ 642 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ 558 ล้านบาท

โดยแนวโน้มผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3/60 ที่เติบโตมาจากกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้ามีการเติบโตอย่างโดดเด่น ซึ่งมีรายได้ 107 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการขยายตัวของ การให้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดน โดยเฉพาะประเทศกัมพูชาและเมียนมา

อีกทั้งมาจากธุรกิจให้บริการรับส่งสินค้าด่วน (JWD Express) ที่ได้งานจากลูกค้าใหม่ ส่วนธุรกิจคลังสินค้าทั่วไปมีรายได้ 84 ล้านบาท ซึ่งมาจากศูนย์กระจายสินค้าเคมิภัณฑ์ (JCS) ที่มีการให้บริการแก่ลูกค้าเกือบเต็มพื้นที่ รวมถึงศูนย์รวมการเก็บและกระจายสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) ที่มีลูกค้าใช้บริการเพิ่มขึ้น

ขณะที่ธุรกิจรับฝากและบริหารยานยนต์มีราย

ได้ 110 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากปัจจัย การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ส่วนธุรกิจคลัง ห้องเย็นมีรายได้ 119 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48% จาก ช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้จากผลการดำเนินงานไตรมาส 3/60 ที่เติบโตแข็งแกร่ง ส่งผลต่อภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2560 บริษัทพลิกมีกำไรสุทธิจำนวน 146 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 386.27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิจำนวน 51 ล้านบาท และมีรายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ 1,792.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.90% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการให้เช่าและการให้บริการ 1,661 ล้านบาท

นายชวินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JWD เปิดเผยว่าแนวโน้มการดำเนินงานในไตรมาส 4/60 คาดว่า จะได้รับผลดีจากธุรกิจที่ขยายการลงทุนไปแล้ว และที่เตรียมขยายการลงทุนเพิ่มเติม ประกอบกับภาพรวมเศรษฐกิจและการส่งออกของประเทศที่ดีขึ้น

โดยบริษัทเตรียมรับรู้รายได้และกำไรจากการเข้าซื้อกิจการบริษัท โอเชียน แอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ OAI เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจบริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางเรือและทางอากาศ (Freight Forwarder) โดยการเข้าซื้อกิจการ OAI ถือว่าเป็นการเสริมความแข็งแกร่งในการต่อยอดขยายธุรกิจสู่การให้บริการ Freight Forwarder ให้แก่ลูกค้าที่เป็นผู้นำเข้า-ส่งออก ทำให้บริษัทสามารถยกระดับการนำเสนอบริการในแบบ Total Solutions ที่มีความครบวงจรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง